







สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thereporter, prd., ch7, thejournalistclub, sondhitalk) - นพ.สุรพรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 วันที่ 21 - 27 พ.ค. 2566 พบรายใหม่ 2,970 ราย ผู้ป่วยสะสม 18,039 ราย มีอาการรุนแรง ปอดอักเสบ 425 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 253 ราย ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 7 - 27 พ.ค. 128 ราย การติดเชื้อส่วนมากพบในเรือนจำ โรงเรียน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่ทำงาน และชุมชน โดยกรมฯ ได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยทุกแห่ง ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกันสื่อสารสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด โดยสถานประกอบการยึดหลักจัดการด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี สำหรับประชาชน สวมหน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ หมั่นล้างมือ เมื่อสัมผัสจุดสัมผัสร่วม ฉีดวัคซีนโควิดครบตามเกณฑ์</p> <p>2. แนะนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ch7, linetoday, fm91bkk) - นายแพทย์เรศ กรีษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีผู้ปกครองไม่นำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนโควิด 19 เพราะกังวลเรื่องผลข้างเคียง โดยยืนยันว่า จากการติดตามข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ในเด็กไทยที่ฉีดวัคซีนโควิด พบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยสูง เด็กเล็กจะพบผลข้างเคียงน้อยกว่าเด็กโต ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในต่างประเทศ ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนพื้นฐานตามช่วงอายุได้ในเวลาเดียวกันที่สถานพยาบาลทั่วประเทศ</p> <p>3. เคลสิกินยาครบแต่ยังพบ 2 ชิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 - ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค สวทช. โพสต์ว่า มีเคสผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้รับยา monupiravir ครบแล้วจึงหยุดยา เมื่อตรวจ ATK ได้ผลเป็นลบ แต่วันต่อมากลับพบ 2 ชิดเข้มขึ้นอีก ทำให้สามารถแพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นได้ เริ่มมีคนสอบถามอาการลักษณะนี้เพิ่มขึ้น แนะนำแนวทางการรักษาหลังไวรัสกลับมาอีกครั้ง โดยห้ามใช้ยาต่อและปล่อยให้ภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ตามธรรมชาติ</p>	
<p> กัญชา-สุราก้าวหน้า </p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. กิจกรมวันกัญชาไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน - นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย เผยว่า 9 มิถุนายนนี้ เครือข่ายฯ เตรียมจัดกิจกรรมวันกัญชาไทย ที่สำนักงาน กพร. ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ตั้งเป้าเชิญชวนทุกฝ่ายมาเริ่มต้นขั้นตอนการกำหนดนโยบายกัญชาที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เพราะที่ผ่านมาถูกฝ่ายการเมืองปั่นจนห่างไกลจากข้อเท็จจริง กำหนดนโยบายกัญชาจากการเอาชชะทางการเมือง ส่งผลร้ายต่อความมั่นคงทางยาของประชาชน โดยได้เชิญตัวแทนพรรคก้าวไกลให้นำผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง สุรา บุหรี่ และกัญชามาแสดงด้วย เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อัย. กรมแพทย์แผนไทยฯ กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร กรมคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปปส. องค์กรทำงานด้านเด็กและเยาวชน มาร่วมกันกำหนดอนาคตกัญชาไทย</p> <p>2. สุราก้าวหน้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - นายธนากร คุปตจิตต์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวถึงกรณีสำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เปิดรับฟังร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน ว่า เห็นด้วยกับการยกเว้น พ.ร.บ. แต่ไม่เห็นด้วยหลายประเด็น ตั้งข้อสังเกตว่าการยกเว้นแก้ไข พ.ร.บ. 37 มาตรการ แต่สอบถาม 9 ข้อกับ 4 มาตรการ ที่เหลือ 33 มาตรการไม่สอบถาม เป็นการกระทำที่ไม่ชอบ โดยประเด็นหลักที่ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วย คือ 1.การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาห้ามจำหน่าย (ปัจจุบันห้ามจำหน่ายช่วงเวลา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>14.00-17.00 น.) 2. เพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดปล่อยให้มีการดื่มในช่วงเวลาห้ามขาย โดยไม่ต้องขอหมายและขอคำสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าตรวจ 3. เพิ่มโทษปรับเงินผู้ฝ่าฝืนทั่วไป สูงสุด 3 หมื่นบาท (ปัจจุบันไม่มีบทลงโทษนี้) และ 4. เพิ่มค่าปรับสำหรับบริษัทนำเข้าหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากฝ่าฝืนข้อห้ามตาม พ.ร.บ. สูงสุดหลักล้านบาท รวมถึงห้ามโฆษณาห้อย และห้ามทำสินค้าอื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้สวนทางกับข้อเสนอที่กลุ่มภาคเอกชนด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยนำเสนอไว้ เป็นร่าง พ.ร.บ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคประชาชน ที่รอการพิจารณาจากสภาผู้แทนฯ การยกร่าง พ.ร.บ. นี้ของกรมควบคุมโรคไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ลดโอกาสแนวคิดส่งเสริมเหล้าท้องถิ่น สุราพื้นบ้าน สุราก้าวหน้า เสนอรัฐควรออกมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าปกติ ขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวและบริการหลายสิบองค์กรรวมตัวครั้งใหญ่ เพื่อหารือและจัดเตรียมทำหนังสือรวมปัญหาและข้อเสนอต่าง ๆ เสนอให้กับรัฐบาลใหม่</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ เดลินิวส์</p> <p>- การนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชา สาเหตุจากกังวลว่าเยาวชนเข้าถึงง่าย สร้างความกังวลในกับผู้ใช้กัญชาด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อสันตินาการ ที่สำคัญคือกัญชาเพื่อการแพทย์จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะชาวบ้านรากหญ้า การใช้กัญชาเป็นยาโดยไม่ต้องพึ่งยาฝรั่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การดึงกลับไปเป็นยาเสพติดจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบ อย่าให้กระทบกับกลุ่มอื่น ๆ</p> <p>- อ.เดชา ศิริภัทร ผู้ทำนํ้ามันกัญชาสกัด (ตำหรับหมอเดชา) กล่าวว่า เรื่องกัญชาถือว่าก้าวมาไกลแล้ว การย้อนกลับไปจุดเดิมจะยิ่งกลายเป็นถอยหลังลงคลองหรือไม่ น่าจะเปิดเวทีพูดคุยกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ขอให้คำนึงผลกระทบวงกว้าง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ส่งกำลังใจผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.วีรุฒ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เดือนมิ.ย.ของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ส่งกำลังใจให้ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง โดยพบผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งสูงขึ้นมาจากเทคนิคการรักษาที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลา การตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงง่าย การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งบางชนิด การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อลดพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนมิ.ย.ถือเป็นวันผู้รอดชีวิตจากมะเร็งที่นานาชาติทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองให้กับผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง เป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยสนับสนุนครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อให้รับรู้สังคมและตระหนักถึงสิ่งที่ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวต้องเผชิญ</p>	
<p>การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยารังสีของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชนออนไลน์, thailandplus, todayupdatenews)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรวิทยารังสีของประเทศ ผ่านมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้การวัดปริมาณรังสี ทั้งด้านรังสีรักษา รังสีวินิจฉัย และรังสีระดับป้องกันมีความถูกต้อง ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่ถูกต้องตามที่แพทย์ต้องการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนปลอดภัยจากรังสี</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- กรมการแพทย์ ตรวจสอบกรณีที่มีการแชร์เรื่องลดอาการปวดประจำเดือนได้ เพียงแค่ดเค็ม ไขมัน และบีบีที่เอ็นร้อยหวาย เป็นข้อมูลเท็จ เป็นการแนะนำที่ไม่ถูกต้องไม่มีความเป็นไปได้ทางการแพทย์ เนื่องจากอาการปวดประจำเดือนไม่สามารถบรรเทาได้จากการงดอาหารและการบีบีที่เอ็นร้อยหวาย ขอให้อย่าเชื่อและแชร์ข้อมูลดังกล่าว</p>	
<p>10 สถานการณ์สุขภาพเด่นปี 66</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- ผศ.ดร.สักรินทร์ นิยมศิลป์ คณะทำงานจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย กล่าวว่า จากการประชุม FORUM รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ได้แก่ 1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยพบยาบ้าแพร่ระบาดมากที่สุด กลุ่มอายุ 18-24 เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากที่สุด 2.ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ต้องเร่งควบคุม 3.ความปลอดภัยบนทางม้าลายและคนเดินเท้าก่อให้เกิดอุบัติเหตุจึงต้องเร่งปรับปรุง 4.การแก้ไขกฎหมายสุรา การปลดล็อกสุราชุมชน 5.ระบบบริการสาธารณสุขในกรุงเทพฯ 6.ความมั่นคงทางอาหาร 7.ความรู้ด้านสุขภาพ 8.แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 9.สังคมผู้สูงอายุ และ 10.การส่งเสริมสมุนไพรไทย ขณะที่ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย ได้แก่ ยูเนสโกยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บุคคลสำคัญของโลก และยกย่องพระยาตรีสุนทรโวหาร เป็นบุคคล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดีเด่นด้านการศึกษาและวัฒนธรรม WHO มอบรางวัลระดับโลกให้แก่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ จากกรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และนพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข การคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา และรพ.ศิริราช รับรางวัลสูงสุด Thailand Lean Award 2022.</p>	